



ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ฉบับที่ ๑๖ ปีที่ ๘ ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓	หน้า ๑
--	--------

อธิการ มร.ลป เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติการกิจตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจากองค์กร



เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ และอาจารย์อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการปฏิบัติการกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจากพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ในการประชุมดังกล่าว พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกิจฯ อยู่ ๔ ประเด็น คือ

- ๑) แนวทางการปฏิบัติการกิจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการส่งเสริมวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ๒) ความคืบหน้าของการทำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ SCD Journal โดยจะเข้าสู่ระบบ ThaiJo เพื่อเตรียมออกวารสารเล่มแรก พร้อมกับมอบหมายงานผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๖ ภูมิภาค
- ๓) แนวทางปฏิบัติที่จะร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องฐานข้อมูลระดับตำบลสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง
- ๔) การปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาเชิงพื้นที่

อธิการ มร.ल्प และตัวแทนผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี



เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๑(๑๕๑)/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ การขับเคลื่อนการพัฒนา

ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระดับตำบล ร่วมกับสำนักงานสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ใหม่ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ อาคารราชนครินทร์



นอกจากนี้ในเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. อาจารย์อัญฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อระดมความคิดและวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ การจัดการงานสัมพันธ์นานาชาติ Lancang-Mekong Cooperation ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ Pu'er University สาธารณรัฐประชาชนจีน และการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามสถานการณ์โครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงแรมห้าดาว ในประเทศจีน ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการด้านธุรกิจบริการ

ปลูก
สำนึกไทย
ต้นกล้า
คอร์รัปชัน

หยุด

คอร์รัปชัน
ทุจริตต้องได้รับโทษ! พบเห็นอย่านิ่งเฉย

“คนไทย ต้อง ไม่โกง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมใจต่อต้านทุจริต

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมสัมมนา "ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ"

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกษณมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ และอาจารย์อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ร่วมสัมมนาเรื่อง "ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ" ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา



วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมด้วย ศ.คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ให้เกียรติบรรยายเรื่อง "ความสำคัญของสถาบันการอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศ" และร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "บทบาท ภารกิจ หน้าที่และการปรับตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนประเทศ"

ในการนี้ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และการนำเสนอข้อสรุปร่วมกันของตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๖ กลุ่มพื้นที่ ในหัวข้อ "ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่การขับเคลื่อนประเทศ" จากนั้นเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไข จากผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



สภานักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางทุกคน

ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00-15:00 น.
ณ หน่วยเลือกตั้งประจำคณะ ทั้ง 6 คณะ



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและอาจารย์
เข้ารับรางวัลจากสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓



ผศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผศ.สมชาย เมืองมูล อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับอุดมศึกษาของจังหวัดลำปาง เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ จัดโดยสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

พิธีดังกล่าวผศ.ดร.ปรีเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รับมอบเกียรติบัตร ด้านผู้บริหารสถานศึกษา และผศ.สมชาย เมืองมูล อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ รับมอบเกียรติบัตร ด้านผู้ปฏิบัติการสอน ณ หอประชุมบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สำนักวิทยบริการฯ มร.ลำปาง ร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ ๔๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี



เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผศ.นราธิป วงษ์ปัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ ๔๐ (๔๐th WUNCA)(Workshop on UniNet Network and computer Application : ๔๐th WUNCA) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (Uninet) ตลอดจนการศึกษาวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware and Software

นอกจากนี้เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีให้มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เป็นสมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ในการดูแลระบบ และบริหารจัดการเครือข่ายที่ต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มร.ลป. ร่วมงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

อาจารย์อัจฉริยา ครุฑาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาชาวจีนและเจ้าหน้าที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันตรุษจีน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ จัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่ เทริน ยี่เซิง ให้การต้อนรับ



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการดังนี้

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ ชัยเสนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เชียงฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒
- อาจารย์เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานุสาวิชาหลักสูตรและการสอน เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- อาจารย์ฤชาชุดา เนตรจิตต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานุสาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- อาจารย์สายชล เพ็ชรผดุงพร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานุสาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- อาจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
- อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
- อาจารย์จิราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
- อาจารย์ทิพยาภรณ์ ปัตถา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

มร.ลป. ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๓



เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ นายชัชวาลย์ วิชัยสุชาติ นักวิชาการศึกษางานกีฬา พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ นันตะแซม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายเอกนรินทร์ เสาสีนาต นักวิชาการศึกษา กยศ. และนายสุรศักดิ์ ประกัน นักวิชาการศึกษา งานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

สรุปผลการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๗



"THE SUN GAMES" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมการแข่งขัน ๔ รายการ มีผลการแข่งขัน ดังนี้

๑. ขว้างจักร หญิง นางสาวปิยะธิดา ชันตะ สสถิติ ๓๐.๖๓ เมตร อันดับที่ ๗
๒. วิ่ง ๑,๕๐๐ เมตร หญิง นางสาวสมศรี ขจรเกียรติภิญโญ สสถิติ ๕.๓๐ อันดับที่ ๗
๓. เดินทน ๕,๐๐๐ เมตร หญิง นางสาวณัฐพร ถือพุทธ สสถิติ ๓๔ นาที อันดับที่ ๕
๔. ฟันแหลน หญิง นางสาวมณีนุช ปู้ดแค สสถิติ ๓๑.๔๒ อันดับที่ ๕

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์



การแข่งขันกีฬาสำหรับอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐

“ราชภัฏลำปางเกมส์”

สายสัมพันธ์แห่งกีฬา สายสัญญาณแห่งประเพณี

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๑๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓



ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

แจ้งจากงานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง แจ้งให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยน หรือเลือกสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบ สปส.๙-๐๒ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง หรือจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

สำหรับผู้ประกันตน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง สามารถสอบถามรายละเอียด และยื่นคำขอเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยผู้ประกันตนจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้

๑. แบบคำขอ สปส.๙-๐๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

กำหนดส่งเอกสารการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานประกันสังคม เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน เปลี่ยน รพ.ประจำปี 63 เริ่ม 16 ร.ค. 62 นี้

2563 ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ประกันตนได้ที่ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1506

เอกสารขอรับบริการทางการแพทย์

CONTACT CENTER 1506 www.sso.go.th

การเปลี่ยนแปลงการลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



ขอประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกท่าน ตามที่อาจารย์ อัคร ณะบ้าน กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยและกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ นั้น จึงขอเชิญชวนท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (scbMYPROVIDENT) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท่านในการเข้าตรวจสอบและรับทราบถึงรายงานทางการเงินและผลประโยชน์ที่ท่านได้รับ และอาจนำไปพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนของท่าน

ในการนี้หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารหน้าเว็บไซต์ของงานการเจ้าหน้าที่ที่ <http://salookum.lpru.ac.th/personalweb/sawas30.pdf>

โดยท่านสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มีนาคมของทุกปีและจัดส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี ทั้งนี้การเข้าใช้แอปพลิเคชัน scb Myprovident ดังกล่าวต้องใช้ username และ password หากท่านไม่ทราบสามารถโทรติดต่อผู้ดูแลกองทุนได้ที่หมายเลข ๐๒ - ๗๗๗๗๗๗๗ ซึ่งจะจัดส่งให้ท่านทาง email ที่ท่านได้แจ้งไว้ สอบถามเพิ่มเติมที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับนักศึกษาใหม่

ปีการศึกษา 2563

รอบ **3**

- ◆ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
- ◆ ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร.054-237399
ต่อ 3840,3842

เริ่มสมัครและชำระค่าสมัคร
11 ม.ค. - 1 มี.ค.63

ศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา
ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ที่สนใจเข้าร่วม

การบรรยายให้ความรู้เรื่อง

“**คำ**
เซียงแสนแตก
...สู่มรดกทางวัฒนธรรมไทยเมืองลำปาง”

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
รับจำนวนจำกัด ๑๐๐ ท่าน เข้าฟรี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือ ขยายวีรศักดิ์ ของเกิด ๐๖๓-๕๒๖๐๓๙๓



ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา



เข้าร่วมบริจาคโลหิต

ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

เวลา 09.00 - 12.00 น.



ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง



**ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง**

**สมัครเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
เป็น จิตอาสาพระราชทาน
และขอรับพระราชทานหมวกและ
ผ้าผูกคอพระราชทาน**

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : www.snk.lpru.ac.th/activity/

**ส่งใบสมัครได้ที่ : งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกองพัฒนานักศึกษา
หรือสำนักงานคนบดแต่ละคณะ**

**ตั้งแต่บัดนี้ -
31 ม.ค. 63**

รับสมัคร



**ก้าว
พลาด**

งานคัดเลือกหนังสือ **Library**

เรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมคัดเลือกหนังสือ
สื่อโสตทัศนวัสดุ วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เข้าสู่ศูนย์วิทยบริการ
จากสำนักพิมพ์ชั้นนำมากมาย เช่น ศูนย์หนังสือจุฬา, ซีเอ็ดยูเคชั่นจำกัดฯฯ

วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2563



ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาคาร 8 ชั้น 1

www.lib.lpru.ac.th | facebook : www.facebook.com/librarylpru